



ไอทีนิวส์

จดหมายข่าว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทรศัพท์/โทรสาร 043-020-227 เว็บไซต์ <http://it.rmu.ac.th> E-mail : it@rmu.ac.th

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Faculty of Information Technology

สำนักงานคนบตีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้กำหนดจัดโครงการ/กิจกรรม การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำงานบำรู้งศิลปะวัฒนธรรม ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งการดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามรายละเอียด ดังนี้

1. การเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งนักศึกษาเข้ารับการศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ร่วมกับสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมการส่งนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ร่วมกับสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Nesbic) ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการภายใต้หลักสูตร (WIL : Work-Integrate Learning) ซึ่งผลการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว สมาคม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กำหนดปฏิทินในการฝึกอบรวมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักศึกษา ก่อนที่สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2562 นี้



2. การกิจกรรมการประกวดดาวและเดือนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 "IT RMU FRESHY BOY&GIRL 2019"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวดดาวและเดือนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 "IT RMU FRESHY BOY&GIRL 2019" ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ กระบวนการคิด และการแสดงออกนักศึกษา เพื่อเป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งเป็นการคัดเลือกตัวแทนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัย



3. การเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยในการจัดพิธีดังกล่าวเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 และเป็นการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีที่งดงามของชาวไทย ในประเพณีฮีต 12 คอง 14



4. การจัดโครงการทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการทำบุญคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา และเป็นการจัดโครงการภายใต้แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และแผนการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 150 คน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นประธานในการจัดโครงการดังกล่าว



5. การจัดพิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

ในการจัดพิธีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูต่องานที่ได้รับมอบหมาย จากครู อาจารย์ สร้างความรักความศรัทธาระหว่างศิษย์และครูอาจารย์ ตลอดจนเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิษย์อันที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไป การจัดพิธีในครั้งนี้มีนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วม จำนวน 150 คน



6. การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทำงาน (WIL : Work-Integrate Learning)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนการเรียนเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทำงาน (WIL : Work-Integrate Learning) ณ ห้องประชุมวิญญูวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการดำเนินโครงการในระยะที่ 2 ของแผนการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทำงาน (WIL : Work-Integrate Learning) ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้นำเสนอแผนการเรียนต่อวิทยากร เพื่อรับการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนการเรียนในแต่ละชั้นปี เพื่อนำสู่การนำเสนอแผนการเรียนต่อสถานประกอบการ ในการต่อยอดการทำหลักสูตร ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางแผนการพัฒนาหลักสูตรของคณะเพื่อเป็นหลักสูตรบูรณาการเรียนกับการทำงาน (WIL : Work-Integrate Learning) จำนวน 3 หลักสูตร และได้กำหนดแผนในการเสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติการเปิดรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 25632 นี้

📶 สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้ "ไอซีที" ชุมชน ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้การอบรม เชิงปฏิบัติการ 1. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 "การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพื่อการประเมิน 3 ระดับ ปีการศึกษา 2561" 2. วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2562 การอบรม "การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีเพื่อผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษานปฐมวัย"



📶 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพหลักสูตร ขึ้นเมื่อวันที่ 17 – 18 ก.ค. 2562 โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และนักศึกษาในสาขาวิชาทุกชั้นปี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ธวัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ผลการดำเนินงานมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 260 คน ผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับและการดำเนินโครงการ อยู่ในระดับมากที่สุด



วันที่ 19 ก.ค. 2562 ณ ชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา จัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชาขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการรักษาประเพณีที่ดั่งสร้างจิตใจนักศึกษและบุคลากรให้มีความรักความสามัคคี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า และร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างถนนเข้าวัด



📶 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน

ขอขอบคุณ บริษัท ยานนิกร์ ที่ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียและแอนิเมชัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการเข้าศึกษาดูงานการทำงานของทีมงานระดับโลก ขอขอบคุณพี่ๆ ทีมงานทุกฝ่ายทุกคนที่ได้เปิดประสบการณ์ ให้ความรู้ใหม่ๆ อย่างเต็มที่ เปิดโลกทัศน์ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน ขอขอบคุณพี่ๆ ฝ่ายบุคคลที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง และพี่ๆ ศิษย์เก่าที่มาต้อนรับน้องๆ



📶 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 19-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้น ณ ชั้น 3 ตึก 38 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา



บรรณาธิการ อาจารย์ธนศ ยืนสุข, ดร.วีระพน ภาณุรักษ์, ดร.ปิยศักดิ์ ธีธาสนา อาจารย์อุดมศักดิ์ พิมพพิาศรี, อาจารย์ทิพวิมล ชมพุดำ, อาจารย์อำนาจ แสงกุดละาะ นายธนฤต วิชัยวงษ์, น.ส.ศรวิไล นีราราช, นายนิรุตต์ บุญคง, นายพลวัฒน์ อัฐนาค